



ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง แก้ไขชื่อพันธุ์พืชในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘

ตามที่กรมวิชาการเกษตร ได้ออกประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง โฆษณาคำขอให้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยอาศัยอำนาจตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ และได้ออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ พ.ศ. ๒๕๔๗ เลขที่ ๒๔๙/๒๕๔๙ ชนิดพืช มะละกอ ชื่อพันธุ์ ครั่ง ให้แก่ นายไมตรี อินทรลักษณ์ นั้น

เนื่องจากผู้ได้รับหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนดังกล่าว มีความประสงค์ขอแก้ไขชื่อพันธุ์พืช จำนวน ๑ รายการ ในรายการลำดับที่ ๑ มะละกอ พันธุ์ครั่ง เป็น มะละกอ พันธุ์ครั่งตักสิลา

กรมวิชาการเกษตรจึงขอประกาศชื่อ มะละกอ พันธุ์ครั่งตักสิลา และข้อมูลประกอบปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ หากมีผู้ใดประสงค์จะทักท้วงหรือมีข้อพิสูจน์ ว่าการแก้ไขชื่อพันธุ์ในหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนฯ ดังกล่าวเป็นไปโดยมิชอบ ให้แจ้งที่กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๕๔๐-๗๒๑๔ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันปิดประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นางสาววารภรณ์ พรหมพจน์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

มะละกอพันธุ์ครึ่งตักลีลา

แหล่งที่มาและประวัติ

มะละกอพันธุ์ครึ่งตักลีลา เป็นมะละกอที่ได้จากการคัดเลือก โดยการรวบรวมพันธุ์มะละกอของเกษตรกรในตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม โดยได้คัดเลือกต้นพันธุ์มะละกอของเกษตรกรที่มีลักษณะบริเวณลำต้นมีจุดประสีแดงอมม่วงและบริเวณก้านใบของต้นอ่อนมีสีม่วงอ่อนแต่เมื่ออายุมากขึ้นสีจะจางลง ซึ่งได้ปลูกคัดเลือกพันธุ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545-2548 โดยได้คัดเลือกต้นแม่พันธุ์ที่มีลักษณะต้นเตี้ย มีผลขนาดใหญ่และยาว ผลมีร่องข้างผลยาวตลอดหัวท้ายผล

ผู้ยื่นขอขึ้นทะเบียน

ชื่อ-สกุล นายไมตรี อินทรลักษณ์
ที่อยู่ ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.เลือเต่า อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160
โทรศัพท์ 043 782113-4

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ประเภท ไม้พุ่มยืนต้น กลุ่มไม้ผลเขตร้อน วงศ์ CARICACEAE

ต้น ลำต้นเตี้ย อวบน้ำ ต้นเตี้ย สูงเฉลี่ย 1.8 เมตร เส้นรอบวงโคนต้นเฉลี่ย 30.5 เซนติเมตร บริเวณลำต้นมีจุดประสีแดงอมม่วง (purple violet 80 A) และจะหนาแน่น ที่บริเวณข้อปล้องใต้และเหนือฐานใบ

ใบ ใบเว้าหักมี 9 แฉก ใบมีสีเขียวเข้ม ปลายใบโค้งลงเล็กน้อยใบที่สมบูรณ์เต็มที่ มีความยาวเฉลี่ย 85.0 เซนติเมตร กว้างเฉลี่ย 72.0 เซนติเมตร ความยาวของก้านใบเฉลี่ย 97.0 เซนติเมตร (วัดจากโคนถึงปลายใบ) ก้านใบเมื่อต้นมีอายุ 1-3 เดือน จะมีสีขาวนวลและมีจุดละเอียดเล็ก ๆ สีแดงอมม่วงระหว่างโคนก้านใบจนเกือบถึงปลายก้านใบ เมื่อต้นสมบูรณ์เต็มที่มะละกอติดผลมากขึ้นสีแดงอมม่วงบริเวณดังกล่าวก็จะค่อยจางลงเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อน (yellow green 146 D)

ดอก/ ช่อดอก ดอกเป็นดอกเดี่ยวและดอกช่อ ดอกสีเหลืองอ่อน (yellow 2 D) พบทั้งต้นที่มีเฉพาะดอกเพศเมีย ต้นที่มีเฉพาะดอกเพศผู้และต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศ โดยต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศจะมีดอกเพศผู้อยู่จำนวนน้อยในช่อดอก

ผล ผลจากต้นที่มีดอกสมบูรณ์เพศหรือดอกกะเทยจะมีผลที่ยาว มีจำนวนมาก แต่ก็ยังมีผลที่สั้นที่เกิดจากดอกตัวเมียเพียงเล็กน้อย ผลที่เกิดจากดอกสมบูรณ์เพศมีลักษณะยาวตรง ใหญ่ สอบเข้าหาหัวผล ฐานผลป้านหรือแหลม ปลายผลแหลม ความยาวของผลเฉลี่ย 47.0

เซนติเมตร ความหนาเนื้อเฉลี่ย 2.15 เซนติเมตร ช่องว่างภายในผลกว้างเฉลี่ย 5.2 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ย 9.0 เซนติเมตร น้ำหนักผลเฉลี่ย 1.9 กิโลกรัม ผลที่เกิดจากต้นเพศเมียมีความยาวเฉลี่ย 35.7 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางผลเฉลี่ย 12.2 เซนติเมตร ช่องว่างกลางผลกว้างเฉลี่ย 7.5 เซนติเมตร ผลทั้งสองแบบเมื่อสมบูรณ์เต็มที่ที่มีสีเขียวเข้ม (green 137 B) ผิวไม่เรียบ มีร่องผลพาดยาวตามความยาวผล 5 ร่อง ผลสุกมีสีแดงอมส้ม (orange-red 34 A) ความหวานเฉลี่ย 12.7 องศาบริกซ์

เมล็ด

จำนวนเมล็ดเฉลี่ย 250 เมล็ดต่อผลน้ำหนักแห้ง 1.38 กรัมต่อ 100 เมล็ด (ที่ระดับความชื้น 13-14 %) และมีเปอร์เซ็นต์ความงอก 85% (ที่ 60 วัน หลังการเก็บเข้าห้องเย็น)

ลักษณะอื่น ๆ

- ก. เป็นมะละกอที่มีความกรอบ สีเนื้อผลดิบมีสีขาวขุ่น (ไม่แข็งกระด้าง) มีความหวานเล็กน้อย ลักษณะของปลายใบทุกแฉกจะงอลงเล็กน้อย
- ข. หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บผลดิบมาเพื่อใช้สำหรับทำส้มตำได้
- ค. ให้ผลผลิตเฉลี่ย 13,728 กิโลกรัมต่อไร่



มะละกอพันธุ์ครึ่งตักศิลา